



ทูตอียูเยือนพื้น FTA

นับตั้งแต่สหภาพยุโรป (อียู) มีมติในความสัมพันธ์กับไทย เมื่อค.ศ.2562 หลังหยุดชะงักจากการรัฐประหารเมื่อปี 2557 อียูได้ฟื้นการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างไทย-อียู (เอฟทีเอ)

ตามคณะของ นายเปียร์ก้า ตาบีโอลา เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรป (อียู) ประจำประเทศไทย ในฐานะผู้ประสานงานประเทศสมาชิกอียู เชื้อนจังหวัดเชียงรายอย่างเป็นทางการเมื่อ 17 ส.ค.

เชียงรายเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับอียู จากโครงการพัฒนาและแลกเปลี่ยนการค้า อาทิ โครงการเพิ่มการมีส่วนร่วมของชุมชนชาวไทยภูเขาในเชียงใหม่และเชียงรายในโครงการพัฒนาจังหวัดปี 2556-2560 และการขึ้นทะเบียนกาแฟคั่วและกาแฟคั่วขางเป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือจีไอ

สถาบันฯและกาแฟมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อยากร่วมมือกับยุโรปมากขึ้นในการส่งเสริมอุตสาหกรรมกาแฟไทยให้ไปขายในยุโรปได้ ต้องทำอะไร และอียูจะช่วยให้บรรลุผลได้หรือไม่

นายตาบีโอลากล่าวว่า ในฐานะทูตสามารถชี้ชวนได้ว่า กาแฟไทยมีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นการจัดทริปการค้า เชิญชวนภาคธุรกิจจากยุโรปเยี่ยมชมธุรกิจไทย หาโอกาสขยายการค้าระหว่างกัน

อีกทั้งย้ำในประเด็นการเจรจาตลาดยุโรปว่า ลักษณะผู้บริโภคกำลังถึงค่านิยม หลักการ การค้าที่ยุติธรรม สินค้ามีที่มาที่ไป ดังนั้นการที่สินค้าได้นำมาขายในตลาดยุโรปได้ หมายความว่าสินค้าไม่ใช่แค่คุณภาพดี แต่ต้องมีความยุติธรรม การที่ไทยส่งสินค้าไปยุโรปได้ ถือเป็นการตลาดอย่างหนึ่งว่าสินค้าต้องจริงจัง

ทูตอียูมองว่า คุณค่ากาแฟคั่วขางและคั่วขางมีอยู่แล้ว เป็นกาแฟจากโครงการพระราชดำริ จากความพยายามที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิต ความคิดของชุมชนชาวไทยภูเขาที่พึ่งพาการปลูกฝิ่นให้หันมาปลูกพืชที่ถูกกฎหมายจนกลายเป็นอุตสาหกรรมกาแฟ

ถือเป็นโมเดลเศรษฐกิจจากสิ่งผิดกฎหมายเป็นสิ่งถูกกฎหมายอย่างยั่งยืน ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม สร้างงาน รายได้แก่ประชาชน ถ้าโปรโมตเยอะๆ และเป็นเวลานานพอ คนจะหันมาสนใจ

การทำข้อตกลงเอฟทีเอ อียูมีข้อกำหนดปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาสอดคล้องกับการที่กาแฟคั่วขางและคั่วขางของไทยได้จีไอ ซึ่งเป็นการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาอย่างหนึ่ง

นายตาบีโอลาย้ำว่าเอฟทีเอมีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนไหว มีบางส่วนที่จะได้ประโยชน์เต็มที่ นั่นคือการคุ้มครองสิทธิของนักลงทุน นักลงทุนมองสภาพการตลาดและระบบเศรษฐกิจของประเทศว่าเปิดกว้างแค่ไหน นักลงทุนจะหลีกเลี่ยงประเทศที่เปิดเพราะกลัวว่าจะไม่ได้รับการคุ้มครอง เอฟทีเอจึงสะท้อนว่าเป็นประเทศที่เปิดกว้างทางเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ในอาเซียน เวียดนามเป็นหนึ่งในสองชาติสมาชิกล่าสุดที่บรรลุข้อตกลงเอฟทีเอกับอียูและเพิ่งมีผลบังคับใช้เมื่อ 1 ส.ค. ที่ผ่านมา ต่อเนื่องจากสิงคโปร์